

มั่นใจไทยเป็นอับการศึกษานานาชาติอาเซียน

นำเสนอเมื่อ : 24 ม.ค. 2558

สมาคมโรงเรียนนานาชาติ จัดสัมมนาใหญ่ฉลองครบรอบ 20 ปี เผยมาตรฐานติดอันดับ 1 ของเอเชีย
เชื่อมั่นไทยพร้อมเป็นอับการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน

วันนี้ (23 ม.ค.) นางอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) กล่าวว่า เป็นระยะเวลา 20 ปีแล้วที่ได้มีการตั้งสมาคมโรงเรียนนานาชาติขึ้น ซึ่งโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายผลิตพลเมืองคุณภาพให้สังคมโลก มุ่งสร้างทักษะและการเรียนรู้ให้เด็กสามารถก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
จนปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติของไทยได้มาตรฐานติดอันดับ 1 ของเอเชีย เนื่องจากมีจุดเด่นในแง่คุณภาพ และมาตรฐาน รวมถึงค่าเล่าเรียนที่แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลกได้ และยังมีเกรดเทียบเท่าอย่างก้าวกระโดด จนสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี
ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าไทยมีความพร้อมจะเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติของอาเซียนได้อย่างแน่นอน

" ขณะนี้สมาคมมีโรงเรียนนานาชาติที่เป็นสมาชิก จำนวน 113 โรงเรียน จากทั้งหมด 147 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเรามีความหลากหลายของโรงเรียน มีความหลากหลายของหลักสูตร และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เด็กสามารถไปเรียนต่อได้ทุกที่ที่ต้องการ
ขณะเดียวกันก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีโรงเรียนเปิดใหม่เฉลี่ยปีละ ประมาณ 3-4 แห่ง กระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยปัจจัยเหล่านี้การเป็นอับของอาเซียนก็ไม่ใช่ว่าเรื่องยาก"
นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติ กล่าว

นางอุษา กล่าวอีกว่า ขณะที่การประเมินโรงเรียนนานาชาตินั้น จะมีหน่วยงานกลางซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เข้ามารับประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้งองค์กร Western Association of Schools and Colleges ของประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งจะมีการแบ่งการประเมินกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ซึ่งจากการประเมินที่ผ่านมาพบว่าโรงเรียนนานาชาติของไทยมีผลประเมินเป็นที่น่าพอใจมาก ทั้งครูผู้สอน และผู้เรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนไทย มีความขยัน ใฝ่ใจในการเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ก็ให้ความสนใจกับบุตรหลานอย่างเต็มที่

" อย่างไรก็ตามทางสมาคมอยากฝากรัฐบาล ให้ช่วยสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ทั้ง การบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว มีกฎหมาย และระเบียบที่ที่เอื้อต่อการจัดระบบการศึกษานานาชาติ อาทิ เรื่องการนำครูต่างชาติเข้ามาสอนในประเทศไทย เป็นต้น " นางอุษา กล่าว และว่า ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของสมาคมฯ ได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร. หยง เจา (Prof.Dr.Yong Zhao) ซึ่งเป็นนักการศึกษา นักวิชาการ นักเขียน และอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกมาบรรยายให้ความรู้และทัศนะด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ Educational Trend in the 21th Century: East Meets West ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมสยาม เค็มป็นสัก นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสัมมนาในช่วงเช้าของวันเดียวกัน สำหรับครูและนักการศึกษา ในหัวข้อ World Class Learners: Educating Creative and Entrepreneurial Students ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในบ้านเราเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันที่ 23 มกราคม 2558